

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIỮA TRƯỜNG THCS VĨNH XÁ
VÀ TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH XÁ
VỀ VIỆC CHĂM SÓC, QUẢN LÝ SỨC KHỎE HỌC SINH

Căn cứ vào Quyết định 73/2007//QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2007 ban hành quy định về hoạt động y tế trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT – BGDĐT-BYT quy định các nội dung đánh giá công tác về y tế tại các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ vào tình hình chăm sóc sức khỏe, quản lý sức khỏe học sinh các trường học của trạm y tế trên địa bàn xã Vĩnh Xá;

Căn cứ vào tình hình thực tế về công tác chăm sóc, quản lý sức khỏe học sinh tại trường THCS Vĩnh Xá;

Trường THCS Vĩnh Xá và trạm y tế xã Vĩnh Xá thống nhất quy chế phối hợp như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Nhằm đảm bảo tốt công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại trường THCS Vĩnh Xá .

Phối hợp thực hiện các chương trình y tế và các chương trình về phòng chống bệnh dịch xảy ra trên địa bàn xã cũng như trong trường học.

Nâng cao công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, đảm bảo các học sinh trong trường được khám sức khỏe định kỳ hàng năm một đến hai lần.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

Công tác chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho học sinh tại trường THCS Vĩnh Xá là nhiệm vụ của nhân viên kiêm công tác y tế trường học phối hợp với trạm y tế xã Vĩnh Xá thực hiện.

Nội dung công tác phối hợp: Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, thực hiện các chương trình y tế như: tiêm phòng các loại vaccin phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho học sinh, và các chương trình phòng chống một số bệnh dịch xảy ra trên địa bàn xã.

Công tác phối hợp giữa hai cơ quan được thống nhất thực hiện thông qua chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Nhiệm vụ của nhà trường (y tế trường học).

Nhà trường tạo điều kiện tốt nhất cho công tác y tế tại trường.

Cán bộ y tế tại trường THCS Vĩnh Xá tham mưu với Hiệu trưởng tổ chức phối hợp với trạm y tế xã Vĩnh Xá khám và chăm sóc sức khỏe cho học sinh .

Kịp thời lập danh sách học sinh các lớp gửi đến trạm y tế trước khi nhân viên trạm y tế tới khám

Kịp thời báo cáo tình hình các loại dịch bệnh xảy ra trong trường học cho trạm y tế xã Vĩnh Xá.

Thông báo tới lãnh đạo nhà trường, tới học sinh trước khi nhân viên trạm y tế đến làm công tác y tế tại trường như: khám sức khỏe, tiêm phòng uốn ván cho học sinh nữ, ...

2. Nhiệm vụ của trạm y tế xã Vĩnh Xá.

Phối hợp với nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh trường THCS Vĩnh Xá một đến hai lần trong một năm học.

Thực hiện đầy đủ các chương trình chăm sóc sức khỏe cho học sinh theo quy định về quản lý chăm sóc sức khỏe cho học sinh trên địa bàn xã Vĩnh Xá.

Thông báo với y tế trường học trước khi đến làm công tác y tế tại trường THCS Vĩnh Xá.

Thường xuyên tiếp nhận thông tin, báo cáo của y tế trường học tại báo cáo.

Phối hợp với trường THCS Vĩnh Xá quản lý các chương trình chăm sóc sức khỏe của học sinh, quản lý và chỉ đạo y tế trường học thực hiện các chương trình phòng chống các loại bệnh dịch xảy ra trong trường học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trường THCS Vĩnh Xá

Y tế trường học của trường THCS Vĩnh Xá có trách nhiệm triển khai với nhà trường các công tác y tế mà trạm y tế xã Vĩnh Xá sẽ thực hiện tại trường học.

Phối hợp với trạm y tế xã Vĩnh Xá thực hiện các chương trình quản lý chăm sóc sức khỏe học sinh tại trường.

2. Trạm y tế xã Vĩnh Xá

Có trách nhiệm thông báo kế hoạch thời gian thực hiện các chương trình y tế tại trường cho trường THCS Vĩnh Xá biết .

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TRẠM Y TẾ XÃ VĨNH XÁ
TRƯỞNG TRẠM**

**TRƯỜNG THCS VĨNH XÁ
HIỆU TRƯỞNG**

Nguyễn Đức Thiện